

เตรียมคลอดแผนชีวภาพ ลุยปั้น 3 พื้นที่ ‘ครบวงจร’

หวังผลิตพลาสติก
ไบโอเอ็นเนอร์ยี
ดันรายได้เกษตรกร

กรุงเทพธุรกิจ ● กระทรวงอุตสาหกรรม
เตรียมคลอดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพ-
อาหาร เล็งตั้งเขตอุตสาหกรรมชีวภาพพื้นที่
อีอีซี-ขอนแก่น-นครสวรรค์ ผลิตพลาสติก
ชีวภาพ ไบโอเอ็นเนอร์ยี หวังเพิ่มรายได้
เกษตรกรจาก 3 พื้นที่ต่อเดือน ไปสู่
8.5 พันบาทต่อเดือน

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจชีวภาพ และอาหาร ว่าในยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจชีวภาพ ตั้งเป้าที่จะรองรับ
และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตการเกษตร
3 ชนิด ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์ม
ล่าสุดสรุปว่าจะตั้งนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ
3 แห่ง ได้แก่ 1.พื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 2. จ.ขอนแก่น
และ 3. จ.นครสวรรค์

โดยในพื้นที่อีอีซี จะเป็นของ บมจ.
ปตท. เน้นการผลิตพลาสติกชีวภาพ และ
การนำน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นวัตถุดิบเคมี
ชีวภาพ ในพื้นที่จ.ขอนแก่น จะดำเนินงาน
โดยกลุ่มมิตรผล ผลิตพลาสติกชีวภาพ
และพื้นที่จ.นครราชสีมา จะดำเนินงาน
โดยกลุ่ม ปตท. และกลุ่มเกษตรรุ่งเรือง
ผลิตเอทานอลและพลาสติกชีวภาพ

ทั้งนี้ ในยุทธศาสตร์ ดังกล่าว
มีระยะเวลา 10 ปี คาดว่าเกษตรกรอ้อย
มันสำปะหลัง และปาล์ม จะมีรายได้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่เฉลี่ย 3 พันบาทต่อราย

ต่อเดือนเพิ่มเป็น 8.5 พันบาทต่อรายต่อเดือน
ในช่วงท้ายแผน 10 ปี โดยจะเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตการเกษตร 3 ตัวนี้ ไปสู่ผลิตภัณฑ์
ไบโอเอ็นเนอร์ยี ไบโอเคมีคัล และ
ไบโอฟาร์มา

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 9 ม.ค. นี้ จะหารือ
ในกลุ่มสานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนา
คลังเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
(D5) จากนั้นก็จะนำข้อสรุปเสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งจะมีการหารือเพิ่มเติม
ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การกระตุ้น
การบริโภคพลาสติกชีวภาพ เช่น
การลดหย่อนภาษีได้ 300% สำหรับธุรกิจ
ที่ใช้พลาสติกชีวภาพ และการห้ามใช้
พลาสติกที่ได้จากปิโตรเคมีในพื้นที่
เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น และปรับปรุง
สิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) และการผลิตบุคลากร
รองรับอุตสาหกรรมนี้

“ภาคเอกชน เสนอที่จะขอเพิ่ม
สิทธิประโยชน์ บีโอไอ ให้เพิ่มจากการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี เป็น 15 ปี
หากมีการลงทุนทั้งคอมเพล็กซ์ตั้งแต่ต้นน้ำ
ไปจนถึงปลายน้ำ ซึ่งจะต้องพิจารณา
เรื่องนี้อย่างรอบคอบก่อนจึงจะสรุปได้
อย่างชัดเจน”

ในขณะที่สินค้าในกลุ่มไบโอชีวภาพ
มีแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โดยในส่วนของไบโอเอ็นเนอร์ยี ก็มี
หลายประเทศหันมาใช้มากขึ้น เช่น ญี่ปุ่น
และอีกหลายประเทศในเอเชีย ซึ่งไทยจะต้อง
ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น เอทานอล และ
ไบโอดีเซล ให้มีคุณสมบัติตรงกับที่ลูกค้า
ต้องการ

นายศิริรุจ กล่าวว่า ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจชีวภาพ จำเป็นที่จะต้องแก้ไข
กฎหมายระเบียบบางอย่างที่เป็นอุปสรรค
เช่น ระเบียบการตั้งโรงงานน้ำตาล
ที่ต้องมีระยะห่างไม่ต่ำกว่า 50 กิโลเมตร
เพื่อป้องกันการแย่งวัตถุดิบ

ซึ่งขณะนี้ มีโรงงานน้ำตาลบางราย
จะทยอยตั้งโรงงานผลิตเอทานอล ที่ใช้
วัตถุดิบน้ำอ้อย ก็อาจจะติดปัญหาระยะห่าง
50 กม. นี้ เป็นต้น จึงต้องปรับปรุง
กฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมชีวภาพ

ในส่วนของยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม
อาหาร จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ส่งออก และส่วนที่บริโภคภายใน
ประเทศ โดยส่วนสินค้าส่งออกจะส่งเสริม
ให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน
แบบใหม่ๆ มีเมนูใหม่ๆ มีระยะเวลาการ
เก็บรักษาที่ยาวนาน และมีรสชาติที่ถูกใจ
ชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
เกษตรภายในประเทศ ส่วนสินค้าที่บริโภค
ภายในประเทศ จะเน้นในเรื่องคุณภาพ
มาตรฐานสินค้า โดยเฉพาะสตรีทฟู้ด
จะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับ
สูง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
ภายในประเทศ

“ในการยกระดับมาตรฐาน และ
ความปลอดภัย จะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ
ที่วัตถุดิบการเกษตรที่สะอาด การเก็บรักษา
และขนส่งที่ได้มาตรฐาน และการแปรรูปที่ถูก
สุขอนามัย มีคุณภาพสูง เพื่อให้ชื่ออาหารไทย
ได้รับความไว้วางใจในระดับโลก รวมทั้ง
ส่งเสริมให้สถาบันอาหาร มุ่งสู่การวิจัย
และพัฒนามากขึ้น เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับ
ผู้ประกอบการในทุกระดับ”

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์ วัน เดือน ปี 8 ม.ค. 2561 หน้า A5 เรื่อง เศรษฐกิจชีวภาพ

เร่งแผนอุตสาหกรรมชีวภาพ

โปสทูเดย์ - สศอ.เดินหน้านโยบายอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารเสนอ กรม. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพในอีอีซี

นายศิริจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมายมีความคืบหน้าไปมาก ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพและอาหาร โดยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพนั้น ตั้งเป้าเน้นเพิ่มผลผลิตการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์ม และเตรียมจะตั้งนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพใน 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จ.ขอนแก่น และนครสวรรค์

ทั้งนี้ พื้นที่อีอีซีจะเป็นการดำเนินงานของบริษัท ปตท. เน้นการผลิตพลาสติกชีวภาพและการนำน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นวัตถุดิบเคมีชีวภาพในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จะดำเนินงานโดยกลุ่มมิตรผล ผลิตพลาสติกชีวภาพ และพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จะดำเนิน

งานโดยกลุ่ม ปตท. และกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองผลิตเอทานอลและพลาสติกชีวภาพ โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีระยะเวลา 10 ปี คาดว่าเกษตรกรจะมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท/ราย/เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 8,500 บาท/ราย/เดือน ในช่วงท้ายแผน 10 ปี จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์ไบโอเอเนอร์ยี ไบโอเคมีคัล และไบโอฟาร์ม

“ในวันที่ 9 ม.ค.นี้ จะหารือในกลุ่มสถานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การกระตุ้นใช้พลาสติกชีวภาพ จากนั้นก็จะนำข้อสรุปเสนอ รมว. อุตสาหกรรม และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป” นายศิริจ กล่าว

นอกจากนี้ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายบางอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่น กฎระเบียบการตั้ง

โรงงานน้ำตาลที่ต้องมีระยะห่างไม่ต่ำกว่า 50 กม. เพื่อป้องกันการแย่งวัตถุดิบ ซึ่งขณะนี้โรงงานน้ำตาลบางรายจะทยอยติดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้วัตถุดิบน้ำอ้อยก็อาจจะติดปัญหาระยะห่าง 50 กม.

สำหรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การส่งออกและบริโภคภายในประเทศ โดยสินค้าส่งออกจะส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานที่มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่ยาวนาน และมีรสชาติที่ถูกใจชาวต่างชาติเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่วนสินค้าที่บริโภคภายในประเทศจะเน้นคุณภาพมาตรฐานสินค้า

อย่างไรก็ตาม ในการยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยจะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำที่วัตถุดิบการเกษตร การแปรรูปที่ถูกสุขอนามัย มีคุณภาพสูง เพื่อให้ชื่ออาหารไทยได้รับความไว้วางใจในระดับโลก ■